



ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี
เรื่อง บัญชีผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

ด้วย อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ในการประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗ ได้มีมติอนุมัติการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี จะดำเนินการจัดส่งคำสั่งย้ายไปยังต้นสังกัดเดิม ให้ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ผู้ที่ได้รับการพิจารณาให้ย้ายต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ ก.ค.ศ. กำหนด กรณีได้รับการพิจารณาย้ายและแต่งตั้งไปแล้ว หากตรวจสอบภายหลังว่าไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ.กำหนด จะไม่ได้รับการย้ายและแต่งตั้งหรือได้รับการย้ายและแต่งตั้งไปแล้ว จะถูกเพิกถอนคำสั่งแต่งตั้ง โดยจะเรียกข้อเท็จจริงใด ๆ ก็ได้ ในกรณีผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้ายรายใด ปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน หรือยื่นเอกสารอันเป็นเท็จนั้น จะถูกดำเนินการทางวินัยและอาญาต่อไปด้วย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายสุภาพ เต็มรัตน์)

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

บัญชีผลการพิจารณาการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี

(โดยอนุมัติ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปัตตานี ในการประชุมครั้งที่ ๘/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๗)

ที่	ตำแหน่งว่าง		พิจารณารับย้าย			
	โรงเรียน	ตำแหน่ง เลขที่	ชื่อ - สกุล	วิชาเอก	ครู/โรงเรียน	สังกัด
๑	สายบุรี “แจ้งประชาคาร”	๒๐๖๘๔	นางสาวนุรไอนี สือรี	ค.บ./จิตวิทยาและ การแนะแนว	ครู/บ้านริแวง	สพป.นราธิวาส เขต ๓
๒	ศิริราษฎร์สามัคคี	๒๐๗๔๗	นางสาวซมัยยะฮ์ เม็ง	ศษ.บ./คณิตศาสตร์ ศษ.ม./คณิตศาสตร์	ครู/ทุ่งยางแดงพิทยาคม	สพม.ปัตตานี
๓	ทุ่งยางแดงพิทยาคม	๑๑๔๗๓๑	นายบุญคอรี่ เต็ง	ค.บ./คณิตศาสตร์	ครู/เวียงนครพิทยาคม	สพม.ขอนแก่น
๔	เดชะปัตตนยานุกูล	๒๐๕๑๕	นางสาวกุลนภัสสรณ์ สิริภูวดล (ย้ายกรณีพิเศษ)	กศ.บ./สังคมศึกษา	ครู/บ้านในหุบ	สพป.ชุมพร เขต ๒